

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Morning Brief

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกมลไชย	คชชา	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕
๒. นายจิรัฏฐ์	กัมพลานนท์	ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
๓. นายชาคริต	อุตรพงศ์	ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
๔. นายอานูภาพ	มะลิวัลย์	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
๕. นายพรเทพ	ศิระวงษ์	ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
		ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
๖. นายปรีชา	ทองคำเอี่ยม	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
๗. นายสมเกียรติ	ยอดมาลี	ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ
๘. นายสมเกียรติ	ปุภา	ผู้อำนวยการส่วนอำนวย
๙. นายวิบูลย์	เรืองศรีศุภพงศ์	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ
๑๐. นายปรีชา	เอี่ยมศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
๑๑. นางรุ่งศรีณย์	บันลือศักดิ์ชัย	(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
๑๒. นายจีระศักดิ์	แสนขัติ	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
๑๓. นางอัญรัตน์	แก้วเพียร	เจ้าพนักงานธุรการ

ประชุม Morning Brief ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	เรื่องสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า	<p>นายภมรไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม</p> <p>๑. เรื่องสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า มอบหมายให้นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผอ.ส่วนฯ ไฟป่า สรุปสถานการณ์ไฟป่าในห้วงเวลาที่ผ่านมา ๒ ระยะเวลา คือตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๑ ต.ค. ๖๓ และวันที่ ๒๒ ก.พ. - ๒๒ ต.ค. ๖๓ และให้รายงานพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ๓ พื้นที่ คือ ดอยตุง ดอยจระเข้ ดอยอินทรี</p> <p>นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผอ. ส่วนฯ ไฟป่า สรุปสถานการณ์ไฟป่า เรื่องจุดความร้อน ระบบโมดิส ดังนี้</p> <p>๑.๑ วันที่ ๑ ม.ค. - ๑๒ เม.ย. ๖๓ จ.เชียงราย จำนวน ๖๐๕ จุด / จ.พะเยา จำนวน ๓๐๙ จุด</p> <p>๑.๒ ช่วง ๖๐ วันอันตราย จ.เชียงราย วันที่ ๒๑ ก.พ. - ๒๒ เม.ย. ๖๓ จำนวน ๔๖๖ จุด</p> <p>ป่าสงวน ๒๔๗ จุด ป่าอนุรักษ์ ๒๐๐ จุด พื้นที่เกษตร ๑๗ จุด</p> <p>๑.๓ ช่วง ๖๐ วันอันตราย วันที่ ๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๓ จำนวน ๒๖๖ จุด</p> <p>๑.๔ สถิติการดับไฟ จ.เชียงราย ทั้งหมด ๓๒๒ ครั้ง พื้นที่เสียหาย ๑๑,๒๕๑ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตรว.</p> <p>จ.พะเยา ทั้งหมด ๑๗๙ ครั้ง พื้นที่เสียหาย ๖,๘๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตรว.</p> <p>๑.๕ จำนวนคดีที่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเผาป่า จ.เชียงราย ทั้งหมด ๔๙ คดี ผู้ต้องหา ๒ ราย / จ.พะเยา ทั้งหมด ๒๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ ราย</p> <p>๑.๖ ผูกถึงหน่วยงานที่ยังค้างการส่งบันทึกข้อมูล ขอให้เร่งดำเนินการส่งบันทึกมายังส่วนฯไฟป่า เพื่อรวบรวมส่ง บกทส. จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓</p> <p>๒. เรื่องพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ๓ พื้นที่ คือ ดอยตุง ดอยอินทรี ดอยจระเข้ เนื่องจากทั้ง ๓ พื้นที่คือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและได้กำหนดหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงเอาไว้จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประจำหมู่บ้านละ ๒ คน ระยะเวลา ๑ เดือน - ๓๐ เม.ย. ๖๓ และขอให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ในหมู่บ้านแล้วรายงานมายัง สบอ.๑๕ (เชียงราย) ดังนี้</p> <p>๒.๑ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านที่อยู่ประจำการว่ามีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง ๑ ฉบับ</p> <p>๒.๒ ผู้นำชุมชนมีบทบาทอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>๒.๓ ให้แจ้งบุคคลที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟในปิ่นหน้าและปิ่นตาฯ ไป ว่าเป็นใคร</p> <p>- ผูกถึง ผอ.ส่วนฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ (ส่วนฯ ต้นน้ำ ส่วนฯ พระราชดำริ ส่วนฯ สัตว์ป่า ส่วนฯ พื้นฟูฯ) ช่วยกำชับผู้บังคับบัญชาให้แจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิด</p>	ทุกส่วน
๒	เรื่องคดีความ	<p>นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ แจ้งว่าได้รับรายงานเรื่องคดีความเสียหายจากไฟป่า ลงบันทึกประจำวันไว้ทั้งหมด ๒๗ ครั้ง รายงานในรูปแบบ ศปท. ๑๔ ครั้ง คดีอาญา ๓ ครั้ง รวม ๔๙ คดี พื้นที่ทั้งหมด ๑,๔๕๗.๙๔ ไร่</p>	ป้องกัน
๓	เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙	<p>นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ตามคำสั่งการของผู้อำนวยการสำนักฯ ๑๕ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกำหนดมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๑๙ ให้ส่วนประสานความร่วมมือฯ เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดและนำเรียนกรมอุทยานฯ นั้น ส่วนประสานความร่วมมือฯ ขอนำเรียนว่าได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ ดังกล่าวแล้ว ของ สบอ. ๑๕ (เชียงราย) โดยภาพรวมสถานการณ์ คือ ปกติ</p>	ส่วนประสานความร่วมมือ

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p><b>นายสมเกียรติ ปูการ</b> ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รายงานมาตรการของกรมอุทยานฯ เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ โดยสำนักฯ ๑๕ (เชียงราย) มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จำนวน ๓ คน และทางสำนักฯ ๑๕ (เชียงราย) ได้ดำเนินการ ตามมาตรการของกรมอุทยานฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ ๓ ราย กักตัว ๑๔ วัน หลังจากกักตัวครบกำหนด ๑๔ วัน เจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ คน ได้มีการตรวจสุขภาพแล้ว ไม่มีไข้ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ แต่อย่างใด</p>	อำนวยการ
		<p><b>นายปรีชา ทองคำเอี่ยม</b> ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รายงานมาตรการของกรมอุทยานฯ เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ในส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เสือไฟ ชุดปฏิบัติการดับไฟพิเศษ จ.เชียงราย ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ จ. ลำปาง และได้เดินทางกลับ มาถึง จ.เชียงราย แล้ว</p> <p>- ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ทำหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่เสือไฟ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จังหวัดเชียงราย กักตัวที่ศูนย์ฯ ๑๔ วัน ตามมาตรการของกรมอุทยานฯ</p>	ไฟป่า
๔	เรื่องใบสำคัญต่างๆ การเบิกจ่าย ล่าช้า	<p><b>นายกมลไชย คชชา</b> ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายตามนโยบายของกรมอุทยานฯ โดยเร่งก่อนนี้ผู้กักพัน และเร่งดำเนินการจัดทำใบ PO ให้แล้วเสร็จ จากนั้นให้ส่งไปยังฝ่ายพัสดุ ทำการโหลด PO ให้แล้วเสร็จ ในแต่ละวัน หากมีการทำงานล่วงเลยเวลาราชการให้เบิกจ่ายค่าล่วงเวลาได้ตามระเบียบ หากการเบิกจ่าย ยังเกิดความล่าช้าให้ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอนชี้แจง และผู้อำนวยการสำนักฯ ๑๕ จะพิจารณาความล่าช้าที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี</p>	ทุกส่วน